

IM LẶNG NHƯ CHÁNH PHÁP



Đáng lẽ ra là phải im lặng, tiếp tục nín nhịn, như từ lâu đã từng như vậy.

Nhưng càng nín nhịn thì những điều ngang trái cứ tiếp tục diễn ra úp chụp một cách phủ phàng. Phải nói lên tiếng nói của thế hệ đàn em đang bị sa lầy ngất ngư, đang bị một ai đó nằm hờ - thọc tay - phù phép, đánh giá thấp nhân cách thế hệ đi sau

Tại sao trong tổ chức, mà lại là một tổ chức có tính nhân bản rất cao, quyền bình đẳng (đồng hạng) - tự - chủ - tự giác phóng khoáng được đặt lên hàng đầu, “Các người hãy tự thấp đuốc lên mà đi” - “Ta là Phật Đã thành - các người là Phật sẽ thành”. Thế mà còn tồn tại những tâm lượng vị kỷ, đối xử với nhau một cách gia trưởng độc đoán hèn tiện, chưa nói là độc tài. Sự thăng tiến của cá nhân, cái kết quả công đức hôm nay, đòi hỏi ở mỗi nhân thân phải hy sinh - tự nỗ lực tu dưỡng - rèn luyện - phấn đấu phẩm hạnh mới có được. Thế mà vì tâm lượng hẹp hòi, vì nội tâm khúc mắc khó giải, mà xử dụng quyền hạn, nở đàn đang tâm trì kéo trù dập mầm non, đẩy lùi sự tiến triển của tổ chức

Tại sao đã được thống nhất để được sinh ra. Đây là niềm kiêu hãnh của toàn thể Lam Viên khắp thế giới! Cùng bọc dâu trăm trứng, mặc dù có ở xa hơn, thế mà lại còn có cái nhìn lệch lạc - khác biệt. Các anh đang ganh tỵ - tị hiềm - phân biệt! Có chuyện gì vậy?

Không biết có chuyện gì đang diễn ra. Đàn anh của chúng ta đang nghĩ gì và định hướng như thế nào trước tình hình thực tại. Có chuyện gì đang biến động tận chiều sâu tâm tưởng của một vài lãnh đạo. Có phải là đang lo lắng, đang sợ hãi. Có việc gì đang làm cho các anh run lòng - chùn bước. có phải âu lo vì thiếu điểm tựa hư huyền. Hay trong thâm tâm các anh đang có dự tính chuyển hướng, đang tìm ngã rẽ yên ổn cầu an, chỉ còn đợi thời gian và một cơ hội chín muồi nào đó

Thế hệ đi trước, nếu đã tài tình định hướng, sáng suốt nhận định con đường đã chọn là đúng đắn chính nghĩa, thì xin hãy

mạnh dạn đặt ra, thế hệ đi sau sẵn sàng tuân thủ nối tiếp sự nghiệp. Tại sao cứ mãi ồm ờ - đánh lộn con đen, lừa phỉnh đàn em, tạo thêm nỗi đau co nhứt nhối đau lòng

Còn nếu xác định đó không phải là chính thống, là sai lạc đường hướng tổ chức, thì xin hãy thẳng thắn đối mặt, sợ gì mà cứ mãi loanh quanh tránh né

Trong ACE chúng ta, ai nấy đã hy sinh nhiều rồi, sự cần thiết phải hy sinh nhiều hơn nữa trước sự tồn vong của tổ chức, thì đâu có xá chi. Tình trạng mập mờ cứ mãi kéo dài, dễ dàng làm mềm lòng nãn chí, suy yếu nhiệt năng. Các thế lực vô minh đang chờ đợi thời cơ may mắn này. Phải tỉnh táo - sáng suốt mà thôi! ...

Các thế hệ đàn em đang cúi đầu - mỗi lòng chờ đợi một hiệu triệu - một ánh sáng huy hoàng - một tiếng Hống Sư Tử sấm sét đầy uy lực !

Lam nhã Thảo am, 30012553 - 15032010



Phan Văn Huy Tâm